

สถิติการให้ข้อมูลแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยบริการ	หน้าที่	ผู้รับผิดชอบ	จำนวน การให้บริการ
หน่วยพัฒนานักศึกษา	1.บริการลงทะเบียนเพื่อรับหน่วยกิจกรรมหลังเข้าร่วมโครงการของนักศึกษา 2.ให้คำปรึกษาหรือแนะนำเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม และการผ่านกิจกรรม 3.ตอบคำถามหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดีบริหารและกิจการนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวนิตยา เสนดี นางรุ่งทิวา แซ่แต้	85
หน่วยสวัสดิการนักศึกษา และทุนการศึกษา	1.ให้บริการข้อมูลสวัสดิการต่าง ๆ ที่นักศึกษาจะได้รับ และทุนการศึกษาหรือทุนช่วยเหลือ 2.อำนวยความสะดวกทางธุรการเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงสวัสดิการหรือทุนการศึกษา	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดีบริหารและกิจการนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา นางรุ่งทิวา แซ่แต้	51
หน่วยให้คำปรึกษาและ ดูแลนักศึกษา	1.ให้คำปรึกษาด้านการใช้ชีวิต ปัญหาระหว่างศึกษา ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต และการแก้ปัญหา	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดีบริหารและกิจการนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.พงษ์พันธุ์ ลิ้มทเกรียงไกร อาจารย์ชุตินันท์ แสงโสตา	31
หน่วยฝึกประสบการณ์ วิชาชีพและการจัดหางาน	1.ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการรับสมัครงาน 2.ประสานแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3.ดูแลนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมกับอาจารย์ผู้ดูแล 4.จัดกิจกรรมแนะแนวการทำงานทำ	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รองคณบดีบริหารและกิจการนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา นางรุ่งทิวา แซ่แต้ นางสาวนิตยา เสนดี	45
หน่วยบริการวิชาการ นักศึกษา	1.ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน การลงทะเบียน ตารางเรียน การเทียบโอน หน่วยกิต กิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ตามปฏิทินวิชาการ 2.รับคำร้องต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา และประสานสำนักทะเบียนและการประมวลผล 3.ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสอบและผลการเรียน	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา นางอุทัยวรรณ ปันนา นางสาวนิตยา เสนดี	85

หน่วยพัฒนาและ เครือข่ายศิษย์เก่า	1.ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในอาชีพ 2.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศิษย์เก่า	รองคณบดีบริหารและกิจการนักศึกษา นางรุ่งทิวา แซ่แต้	20
-------------------------------------	---	---	----